



# การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากร แบบไร้รอยต่อ ครั้งที่ 2 (The Collaboration for Better Oral Health of Older People) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมอนามัย นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากร แบบไร้รอยต่อ ครั้งที่ 2 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการดำเนินงานทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยทันตบุคลากรที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ สู่การจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการแบบไร้รอยต่อ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย อาจารย์ทันตแพทย์ ทันตบุคลากรที่อบรมหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ บุคลากรจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และผู้เกี่ยวข้องภายใต้แผนงาน ฯ รวมประมาณ 150 คน



“การจัดการระบบบริการทันตสุขภาพที่ดี จะนำไปสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก เชื่อมโยงหน่วยบริการ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และองค์กรในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม ไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน”



ด้วยความร่วมมือจากจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 3 สถาบัน ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดให้เกิดการศึกษาในรูปแบบ หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสูตรมหาบัณฑิต 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีผู้ที่เข้ารับการอบรม ประมาณ 600 คน ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

ศ.(พิเศษ)ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดการจัดหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงาน ฯ และร่วมชมนิทรรศการ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ พร้อมกับให้กำลังใจและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และมีการต่อยอดผลการดำเนินงาน



“ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ที่มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายสถาบันผู้ผลิต และฝ่ายองค์กรผู้ใช้งาน ทั้งด้านจำนวนและสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เน้น Transformative Education และการให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning) เพื่อให้ทันตบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอต่อการบริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ”

